

KỶ HỌP THỨ 8, KHÓA XI

Sa Thầy, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI

Kính gửi: - Thường trực HĐND huyện,
- Đại biểu Nguyễn Văn Mười.

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, được sự quan tâm của các đại biểu về lĩnh vực của ngành và tôi nhận được nội dung chất vấn của Đại biểu Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy xã Sa Nghĩa, với nội dung chất vấn cụ thể sau:

Nội dung: Qua giám sát việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 3 phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025, tỷ lệ rừng trồng sống đạt thấp (*xã Hơ Moong tỷ lệ cây sống khoảng 40%; xã Ya Tăng, xã Ya Xiêr đạt 60%*). Theo quy định, nếu tỷ lệ sống tốt dưới 50% thì không nghiệm thu.

Đề nghị đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Nguyên nhân tỷ lệ cây sống đạt thấp; giải pháp khắc phục để đảm bảo tỷ lệ nghiệm thu theo quy định./.

Trả lời:

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Nội dung này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu ý kiến của đại biểu và báo cáo làm rõ như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 30/7/2020 của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; với mục tiêu đến năm 2025 trồng mới 3.000ha rừng (*nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 63,33%*). Trên cơ sở đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 18 tháng 5 năm 2021 về trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc gắn với phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND, ngày 27 tháng 9 năm 2021 về trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc gắn với phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trong đó: UBND huyện đã cụ thể hóa chỉ tiêu trồng rừng từng năm cho các địa phương; giao trách nhiệm cụ thể

cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Hàng năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và các quy định hiện hành của nhà nước tham mưu UBND huyện huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình, dự án (*nhất là nguồn ngân sách huyện, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*); huy động nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện chỉ tiêu trồng rừng. Qua quá trình triển khai thực hiện, đều đảm bảo vượt chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh, huyện giao hàng năm. Qua đó, góp phần từng bước thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế; trong đó: Có một số diện tích của một số địa phương có tỷ lệ cây sống đạt thấp (*như Hơ Moong, Ya Xiêr*) là do một số nguyên nhân sau:

(1) Diện tích trồng rừng chủ yếu đất trống, đồi trọc núi trọc còn nhiều gốc cây còn sót lại là nơi trú ngụ, sinh trưởng của loài mối, trong khi đó đặc tính của cây bạch đàn có tinh dầu thơm nên thu hút mối (*là một trong những thức ăn yêu thích của mối*). Nhiều hộ gia đình lần đầu tham gia trồng rừng chưa có kinh nghiệm trong xử lý kỹ thuật bằng thuốc mối còn hạn chế dẫn tới một số cây bị mối ăn. Các hộ dân tham gia trồng rừng chủ yếu là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nên việc các hộ dân đối ứng mua thêm thuốc diệt mối rất hạn chế. Trong khi đó, định mức hỗ trợ trồng rừng rất thấp, chỉ khoảng 5 - 10 triệu/1ha; dẫn đến việc không thể hỗ trợ tối đa định mức thuốc mối, phân bón cho các hộ dân tham gia trồng rừng. Nội dung này đã được các cấp, các ngành của tỉnh đề xuất Trung ương tháo gỡ.

(2) Diện tích trồng rừng thường có độ cao, dốc, đường xá đi lại rất khó khăn nhất là mùa mưa (*là mùa trồng rừng*) nên ảnh hưởng công tác vận chuyển cây giống lên hiện trường trồng rừng. Trong quá trình vận chuyển cây giống bị long bầu, gãy thân, đứt rễ, rụng lá; Một số cây khi trồng gặp thời tiết khô hạn, không có nước tưới... dẫn đến bị chết.

(3) Một số hộ dân chưa chú trọng việc chăm sóc, phát dọn thực bì cho cây; việc bảo quản cây giống sau khi được cấp chưa đảm bảo kỹ thuật dẫn đến cây bị chết.

(4) Từ đầu mùa khô năm 2024 đến nay, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trên địa bàn huyện tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng, hanh khô kéo dài; mùa mưa đến muộn dẫn đến một số cây trồng còn non bị thiếu nước dẫn đến chết.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên; trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:

(1) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các cơ chế, chính sách về phát triển

rừng và lợi ích bền vững từ rừng mang lại để nhân dân, cộng đồng biết tích cực tham gia.

(2) Nêu cao vai trò, trách nhiệm các cấp các ngành; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và Nhân dân để thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, đảm bảo mục tiêu Kế hoạch đề ra.

(3) Huy động, kêu gọi các nguồn kinh phí xã hội hóa, các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ cây giống trồng rừng để trồng dặm các diện tích có tỷ lệ sống thấp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tự mua giống để trồng dặm đối với diện tích cây bị chết (*nhất là trồng dặm đối với các diện tích rừng trồng có tỷ lệ sống thấp, chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định*). Đồng thời, kêu gọi, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các lực lượng khác trên địa bàn đóng góp nhân công để hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong việc vận chuyển cây giống, vật tư để trồng mới rừng; chăm sóc, bảo vệ các diện tích rừng mới trồng trên địa bàn.

(4) Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ nhân dân trồng rừng đảm bảo định mức theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện,
- Đại biểu Nguyễn Văn Mười.

NGƯỜI BÁO CÁO

A PLung